

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn huyện.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan;

Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm 2021 đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là trên 8.300 ha (bao gồm: trên 8.000 ha nuôi tôm, trên 250 ha nuôi cá tra và một số loài thủy sản khác), gây tổn thất hàng trăm tỷ đồng; kết quả giám sát dịch bệnh cho thấy nhiều loại bệnh nguy hiểm tiếp tục xuất hiện và có nguy cơ lây lan rộng (bao gồm các bệnh trên tôm: đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính, hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô, vi bào tử trùng, các bệnh trên cá tra: xuất huyết, gan thận mũ,...). Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo kết quả giám sát dịch bệnh định kỳ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trong tháng 5/2021 đã phát hiện 02 mẫu có mầm bệnh Đốm trắng tại huyện Hậu Lộc; mặt khác, do tác động bất lợi của môi trường, thời tiết thay đổi, nắng nóng kéo dài, mưa lũ... Vì vậy, nguy cơ các loại dịch bệnh thủy sản xảy ra trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện trong thời gian tới là rất cao.

Thực hiện Công văn số 2284/SNN&PTNT-CNTY ngày 02/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn huyện nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm điều kiện cần thiết cho nuôi trồng thủy sản phát triển, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh động vật thủy sản theo các nội dung quy định tại Luật Thú y, Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2016, Công văn số 3208/BNN-TY ngày 31/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn của UBND huyện, trong đó quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn:

- Phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh đến tận các cơ sở nuôi trồng thủy sản để phát hiện sớm dịch bệnh, có biện pháp xử lý hiệu quả để ngăn chặn dịch bệnh nhanh nhất khi mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo dịch bệnh, vớt động vật thủy sản mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh ra môi trường, xả nước thải, chất thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu ra môi trường, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh; thống kê đầy đủ, chính xác số liệu khi bị thiệt hại và dịch bệnh, không dựa vào ước lượng của người nuôi khai báo, báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp

thôn/xóm theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về thú y, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; hướng dẫn người nuôi tuân thủ việc thả giống theo đúng lịch thời vụ được khuyến cáo, chủ động áp dụng các nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động, xử lý ao nuôi (đặc biệt là vai trò quan trọng của xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi và xử lý nước ao trước khi thả ra môi trường) và động vật thủy sản bị mắc bệnh kịp thời, xử lý môi trường theo các quy định, hướng dẫn hiện hành.

- Tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn, chỉ có các cơ sở đảm bảo đủ điều kiện mới được sản xuất, kinh doanh con giống, thúc đẩy công tác xây dựng các cơ sở nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh, đặc biệt là cơ sở sản xuất con giống. Bố trí đầy đủ con người, vật tư, kinh phí, hóa chất dự phòng để chủ động ứng phó sự cố do dịch bệnh hoặc do tác động tiêu cực của thời tiết gây ra đối với nuôi trồng thủy sản.

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện mùa vụ để người nuôi trồng thả giống đúng thời vụ. Công tác giám sát dịch bệnh để phát hiện các tác nhân gây bệnh, cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh cho người nuôi, xử lý ổ dịch triệt để từ khi mới phát hiện, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản, sản phẩm thủy sản nhất là kiểm soát thủy sản giống vào địa bàn huyện, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển con giống mang mầm bệnh, con giống không rõ nguồn gốc; đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn các xã, thị trấn; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo và kịp thời tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho UBND huyện.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Phú Quốc**